

XIN LỄ CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN THAI NHI? (Phần cuối)

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS

Chúng ta tin từ đức tin của Hội Thánh, từ những thực hành và sinh hoạt phụng vụ của Hội Thánh như câu châm ngôn ngàn đời của Giáo Hội "lex orandi, lex credendi – luật cầu nguyện là luật đức tin". Thế mà, lâmbô chưa bao giờ được đề cập đến trong phụng vụ. Tiếp nữa, từ sau Công đồng Vatican II, trẻ em chết mà chưa được rửa tội không còn phải chôn cất bên ngoài đất thánh và có cả thánh lễ an táng dành cho chúng nữa. Qua Bài lễ an táng cho "Trẻ em chưa lãnh nhận bí tích thánh tẩy" trong Sách lễ Roma [hiện nay] (trang 1033-1034), chúng ta thấy rõ hai điều:

- Thứ nhất, Hội Thánh tín thác chúng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa như sau: "Chúa biết rõ niềm tin của gia đình cháu T., xin cho họ cảm thấy con mình đã được Chúa nhân từ đón nhận" (Lời nguyện nhập lễ);
- Thứ hai, Hội Thánh không cầu nguyện cho linh hồn của đứa trẻ, nhưng tập trung vào đối tượng là những người thân yêu của bé: "xin cho họ được trông cậy vững vàng sẽ được Chúa nhân từ nâng đỡ ủi an" (Lời nguyện nhập lễ); xin cho họ "hăng tin tưởng vâng theo thánh ý để được Chúa nhân từ nâng đỡ ủi an" (Lời nguyện tiến lễ); "xin Chúa thương chấp nhận lời chúng con tin tưởng nài van mà can ủi gia đình cháu T... trong những giờ phút đau thương này" (Lời nguyện hiệp lễ). Như vậy, con trẻ chết trong tình trạng thai nhi vẫn có thể được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. Máu của Người đã đổ ra một lần đủ để cứu chuộc tội lỗi của toàn thể giới (1Ga 2, 2). Bởi thế, chúng ta hy vọng rằng linh hồn của các trẻ em sẽ được ở cùng của Chúa khi sự sống của chúng bị cắt đứt bởi sự sẩy thai hay hành động phá thai. Nếu như chúng ta cử hành lễ kính các thánh Anh hài (28/12) xét như là những vị tử đạo vì đức tin mặc dầu các thánh Anh hài chưa hề được rửa tội và cũng không biết Chúa Kitô, thì các thai nhi - nạn nhân của phá thai - có thể được coi là "những vị tử đạo trong thời hiện đại",



Saint Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, VIC 3031

Tel: (03) 9376 4864 - MoB: 0423 692 293

Email: josquocsss@gmail.com

Website: www.vinhsonliem.org

HÔM NAY 30.08.2020

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN- NĂM A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đáp Ca: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.
Halleluia. "Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời." **Halleluia.**

THÁNH THỂ

Nguồn mạch sự sống đời đời



HÃY ĐẾN THỜ
LAY
MỖI NGÀY

Chủ đề:

**Chúa Nhật
22 TN A
"Nếu ai
muốn theo
Thầy, thì hãy
từ bỏ mình"
(Mat 16, 21-
27)**

THÔNG TIN TRONG TUẦN

1. Ngày 04/09 là ngày mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta, Bồn mạng của Giáo Lý Viên. Xin quý vị hiệp ý cầu nguyện cho quý Giáo Lý Viên của Trung Tâm và sẽ có Thánh Lễ trực tuyến vào 18:00. Xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em cùng tham dự.
2. Ngày 05/9 là *Father's Day*. Chúc mừng quý ông, quý anh là những người cha. Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể chúc phúc lành cho quý ông và quý anh.
3. Chương trình kêu gọi ủng hộ tổ chức từ thiện CatholicCare sẽ kết thúc vào thứ Hai ngày 31/08. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục rộng tay giúp đỡ anh chị em của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn trong cơn đại dịch này. Con chân thành cảm ơn quý Ông Bà Anh Chị Em.

Linh mục Tuyên Úy,
Giu-se Nguyễn Bảo Quốc S.S.S.

Đóng góp trong Tuần

\$123.00

St Vincent Liem, Cat commu

BSB: 083 355

Ac No: 628 745 710

GIỜ LỄ

Từ Thứ Hai- Thứ Bảy: **18.00**
(sau đó là giờ Châu Thánh Thể)

Chúa Nhật: **11.15** (Châu Thánh
Thể & Thánh Thể), **15.00** (Giờ
LCTX)

Thứ 6 đầu tháng: **15.00** (LCTX)

22nd Sunday, Ordinary Time, Year A *Gospel Reflection*

The Rock of the Church

Does God want us to be happy? How could anyone answer “no”? How could anyone suppose God is good or loving if it is not true that he wants us to be happy? And yet look at Christ’s line in the Gospel reading. Deny yourself, Jesus tells his faithful followers; take up your cross and follow me. What will save us from the evil that infects us and leaves us so willing to afflict others? Denying yourself seems the very opposite of going for happiness, and the cross is an instrument of torture. Why would God want these things for his people? Does God want us to be unhappy? A man divorcing his unaccomplished, middle-aged, dowdy wife to marry a much younger, prettier, successful woman explained his decision to his devastated wife this way. “God wants me to be happy,” he told her, “and I can’t be happy with you. I will be happy with her.” It seems never to have crossed the mind of this husband that God might have any care for his wife’s happiness. The husband’s full view of the matter could be put this way: “God wants me to be happy, but God doesn’t care at all about you.” This little story, common in its selfishness, shows the sickness of the post-fall human condition, so apt to privilege its own power or pleasure over any greater goods. We can’t be happy in this condition, when we are glad enough to crush others to get what we want. What is to be done with us? What will make us happy? What will save us from the evil that infects us and leaves us so willing to afflict others? This is where Christ’s line comes in. The route to the happiness God does want for us has to go through the cross of Christ. Christ is The Way for us, and the cross is where we meet him for the road to our true happiness in love and holiness in him. Rev. *Eleonore Stump SJ*

chúng đã bị giết chết chỉ vì được Thiên Chúa tác tạo nên nhưng đã bị huỷ diệt bởi bàn tay con người. Khi ngỏ lời với những phụ nữ trót phạm tội phá thai giết hại con mình, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong Thông điệp “Tin Mừng Sự sống” (Evangelium Vitae) thế này: “...Chị em biết rằng chẳng có chi là hư mất cả và chị em có thể xin lỗi đưa con của mình mà từ nay chúng đang được sống trong Thiên Chúa” (số 99).

Kết luận

Như vậy, không cần phải lo cho phần rỗi của các thai nhi, nghĩa là không cần phải xin lễ để cầu cho chúng vì xin lễ chỉ có giá trị tha thứ các hình phạt hữu hạn cho các linh hồn đang còn được thanh lọc nơi thanh luyện chứ không có giá trị tha nguyên tội và các tội cá nhân cho người còn sống hay đã qua đời. Đối với các thai nhi mất đi, chúng không mắc những tội cá nhân. Còn về nguyên tội, dựa trên những nền tảng thần học và phụng vụ xác đáng, Hội Thánh vẫn không ngừng khuyến khích con cái mình hãy đặt niềm hy vọng vào Chúa: các thai nhi đã được Chúa nhân từ đón nhận và chúng đang nằm trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa rồi. Để kết thúc bài viết, xin trích lại lời dạy chính thức của Giáo Hội: “Về phần các trẻ em chết mà chưa được rửa tội, Hội Thánh chỉ còn biết trao phó các em cho lòng thương xót của Thiên Chúa từ bi, như Hội Thánh đã làm trong nghi lễ an táng dành cho các em. Thực vậy, Thiên Chúa giàu lòng thương xót muốn mọi người được cứu rỗi (x. 1Tm 2,4) và Chúa Giê-su đã trù mẫn các em nên đã nói: “Hãy để trẻ em đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng” (Mc 10,14). Vì thế, chúng ta hy vọng có một con đường cứu độ dành cho những trẻ em chết mà chưa được rửa tội.”

CÁCH GỬI TIỀN ỦNG HỘ CHO TỔ CHỨC *CATHOLIC CARE*

1. Qua mạng Internet (Online donation): xin truy cập vào website www.ccam.org.au/SundayAppeal
2. Bưu điện (Post): **CatholicCare, PO Box 196. East Melbourne Vic 8002.**

(Quý vị cần receipt để khai thuế, xin quyên góp và liên hệ trực tiếp với CatholicCare)

3. Qua tài khoản của Trung Tâm Vinh Sơn Liêm *(quyên góp chung như một Cộng đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm).*

St Vincent Liem, Vietnamese Catholic Community

BSB: 083 355

Account No: 62 874 5710

Xin ghi rõ: **TIỀN ỦNG HỘ CHO** CatholicCare.

Chúng ta sẽ bắt đầu quyên góp từ Thứ hai 03/08 đến Chúa Nhật 31/08/2020. Sau khi tổng kết, số tiền quyên góp chung của Cộng đoàn sẽ được công bố trên Facebook và website của Trung Tâm Vinh Sơn Liêm. Xin chân thành cảm ơn quý Ông Bà Anh Chị Em và xin Chúa Giê-su Thánh Thể chúc phúc lành cho Trung Tâm thánh Vinh Sơn Liêm, cho mỗi gia đình và mỗi người chúng ta.

30-07-2020

Tuyên Ủy

Lm. Giuse Nguyễn Bảo Quốc, SSS